

DU XUÂN ĐẤT CHÍN RỒNG

Cồn Chim là một ấp cũ lao thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh có diện tích tự nhiên 62 ha nằm giữa dòng sông Cổ Chiên, cách trung tâm thành phố Trà Vinh 10 km về hướng Đông Bắc theo tuyến đường sông và khoảng 15 km theo tuyến quốc lộ 53.

**ĐIỂM DU LỊCH
CỘNG ĐỒNG**

Cồn Chim

☛ TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ với bất cứ ai đến với Cồn Chim là môi trường sống xanh, sạch, đẹp và người dân thân thiện, mến khách. Cảnh đồng lúa hữu cơ mơn mớn xanh, những hàng dừa trĩu quả hay những ruộng tôm, cua hai bên đường cùng với những mái nhà lá đặc trưng của vùng đất Nam Bộ xưa kia vẫn còn hiện diện nơi này...

Từ năm 2014, Cồn Chim được dự án PRC (dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp với tổ chức Oxfam triển khai mô hình đồng quản lý sông Cồn Chim nhằm phát triển sinh kế cho cộng đồng và nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Rừng ở Cồn Chim đã phục hồi tạo cảnh quang, môi trường thêm trong lành, các loài thủy hải sản dần phục hồi trở lại với nhiều chủng loại đặc trưng của vùng đất mặn lợ. Theo đó, những hộ dân sinh sống hai bên bờ sông Cồn Chim phải thực hiện quy ước đồng quản lý sông Cồn Chim, bảo vệ nguồn nước, nguồn lợi thủy sản và môi trường nước. Trong đó quy định rõ: không được khai thác rừng, không tía thưa rừng ở hai bên sông Cồn Chim khi chưa được sự cho phép của cơ quan chuyên môn quản lý rừng; không dùng lưới có kích thước mắt nhỏ hơn 1,8 cm, không khai



thác thủy sản tự nhiên vào mùa sinh sản hoặc trong khu vực đất liền đến mép ngoài rế bán; không dùng kích điện, hóa chất độc hại, chất nổ khai thác thủy sản tự nhiên trên sông Cồn Chim; không đàng mề, không đóng dây mùng; không sử dụng lưới ba màng và các hình thức cào để khai thác thủy sản... Những quy ước này được người dân Cồn Chim ủng hộ nhiệt tình và cam kết thực hiện và trở thành một trong những cộng đồng tiêu biểu ở tỉnh Trà Vinh nói riêng và đồng bằng



sông Cửu Long nói chung.

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với hạn mặn. Cuộc sống của người nông dân nhiều nơi bị đảo lộn. Song khi đến với Cồn Chim lại có khí hậu mát mẻ, trong lành. Hàng năm cứ đến tháng 9 là người dân gieo sạ lúa, tháng 12 thu hoạch. Trong quá trình chăm sóc cây lúa, người dân không phun thuốc bảo vệ thực vật, không bón phân hóa học; chủ yếu sản xuất theo phương pháp hữu cơ, tạo ra hạt gạo sạch. Và những ngày Cồn Chim bị bao vây bởi nước mặn thì bà con vẫn cần cù, cải tạo, lao động để nuôi trồng thủy sản.

Từ tháng 9/2019, Cồn Chim chính thức trở thành mô hình du lịch nông nghiệp. Đến Cồn Chim du khách sẽ được nghe câu chuyện “con tôm ôm cây lúa”, thưởng thức

dừa tươi ngay tại vườn, hoài niệm về chuyến phà ngang đưa khách sang sông, chửi tò mò với nhà vấy rỗng, trải nghiệm không gian bếp xưa và thưởng thức bữa cơm đặc trưng Nam Bộ, ... trải nghiệm câu cua, làm bánh xèo với nguyên liệu tại chỗ, bắt tôm, vò lá sương sâm, xay bột làm bánh lá ... Ngoài ra du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian như chọi lon, bắn bi, kéo mo cau, banh đũa,... khơi gợi lại ký ức tuổi thơ.

Và hơn một năm đi vào hoạt động, cuối tháng 12/2020 du lịch Cồn Chim đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là Điểm du lịch cộng đồng.

Khách đến Cồn Chim không chỉ ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi người dân chân chất, thật thà. Vì thế mà Cồn Chim có câu slogan “Về Cồn Chim - người quê chỉ có tấm lòng”.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

Số 07 Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943 851 819 - 0915 51 56 59.

Email: txtcdltravinh@gmail.com.

Website: www.dulichtravinh.com.vn